

# ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๗



ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๗๗ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยในข้อที่ ๒. การดำเนินการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ ตามแบบรายงานที่กำหนด (แบบรายงาน ค) นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า มีความคลาดเคลื่อนของชื่อแบบรายงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม “รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ ตามแบบรายงานที่กำหนด (แบบรายงาน ค)” เป็น “รายงานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ ตามแบบรายงานที่กำหนด (แบบรายงาน ง)” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับ ท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๒๐๙



ดำเนินการเรื่องเป็นจังหวัดกรณี  
เลขที่ ๖๓/๖  
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕  
เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๗๒๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยในข้อที่ ๓. การดำเนินการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ระดับอำเภอ ตามแบบรายงานที่กำหนด (แบบรายงาน ค) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า มีความคลาดเคลื่อนของชื่อแบบรายงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม “รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ระดับอำเภอ ตามแบบรายงานที่กำหนด (แบบรายงาน ค)” เป็น “รายงานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ ตามแบบรายงานที่กำหนด (แบบรายงาน ง)”



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒